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ศาสตราจารยเกษรี  ณรงคเดช 

นายกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถัมภ 

 “ประมวลรัษฎากรที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของภาคเอกชน 

จุดหลักที่จะนําเสนอเรื่องนี้ เม่ือดูตามหัวขอน้ัน ก็ดูเหมือนวามีเจตนาเพ่ือที่จะทําใหมี
การเสียภาษีที่ถูกตอง งายและเปนธรรม ซึ่งจากที่ไดเขามาและฟงหลาย ๆ ทานไดพูดมานั้นก็ดู
เหมือนจะชี้ไปที่ความยุงยาก ความซับซอนของประมวลรัษฎากรที่เขาใจยาก มีความซับซอนใน
การตีความที่จะเสียภาษี ความยุงยากในการที่เดือนหน่ึงเสียภาษีหลายหน หลายแบบ ซึ่งตรงนี้
ก็เปนขอมูลที่ถูกตองที่กรมสรรพากรที่เกี่ยวของจะไดนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข ซึ่งน่ันก็คือ
วัตถุประสงคของการจัดงานในวันน้ี ซึ่งดิฉันตองขอขอบคุณ แตในฐานะที่เกี่ยวของเพราะการ
จัดเก็บภาษีเปนไปไมไดที่จะไมเกี่ยวของกับทางบัญชี การเสียภาษีก็คือการนําตัวเลขของงบ
การเงิน งบกําไรขาดทุนตามที่นักบัญชีนําเสนอนั้นมากรอกแบบฟอรม แลวปรับปรุงเพื่อนําไป
คํานวณภาษีตามกฎหมายเพื่อเสียภาษีอากร เพราะฉะนั้นเปนไปไมไดที่ไมเกี่ยวที่ไมกระทบ
หรือไมใชขอมูลจากนักบัญชี อยากจะเรียนถามทานวาที่ทานไปพบวิชาชีพทางบัญชีเกือบ ๑๐ 
สาขาทั่วประเทศนั้น ทานทํางานใหดิฉันไดหรือไม ดิฉันตั้งประเด็นวา บัญชีชุดจริงคือไมจริง 
ทานชวยหาตัวอยาง เหตุผล อะไรก็แลวแตที่จะมาสนับสนุนคํากลาวนี้ไดหรือไมที่วา บัญชีชุด
จริงหรือไมจริง ทุกคนพูดได แตครั้นบอกวาใหนําเสนอมาเพื่อใหดิฉันจะไดนําไปทําขอมูล
เพ่ือที่จะนําไปดําเนินการตอ เพ่ือใหเกิดบัญชีชุดจริงที่เปนจริงตอไป ใหเปนไปได ก็ไมมีใครกลา
ที่จะนําเสนอ เพราะตัวอยางเหลานั้นลวนแตจะไปกระทบกับการดําเนินงาน ความยุงยาก
ซับซอนของการจัดทํา จริง ๆ แลวดิฉันก็อยากจะใหทานอธิบดีอยู เพราะถาทานอธิบดีอยูก็จะได
ทราบและจะไดนําไปปรับปรุงแกไขใหเสียภาษีตามความเปนจริงไมใชเสียภาษีตามบัญชีที่ไม
เปนจริง ประโยคนี้ดิฉันไดเคยตอนที่วิชาชีพทางบัญชีไดจัดฉลองในป ๔๘ ที่ไดมีพระราชบัญญัติ
เกิดขึ้นมา ตอนนั้นทานอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ก็ไดมาเปนประธานในการเปดงานนั้น ซึ่ง
ทานไดนั่งอยูขาง ๆ และบอกวาอาจารยผมตองขึ้นไปพูดปดงานแตผมไมไดเตรียมตัวอะไรเลย 
และความรูของผมที่จะพูดเรื่องนี้ทางดานวิชาการนั้นแทบไมมีเลย ดิฉันก็เลยบอกทานวาลองคิด
ดูในเรื่องบัญชีชุดจริงและไมจริง ทานบอกวาอาจารยพูดถูกตองที่สุด และทานก็สามารถขึ้นไป
พูดจากประสบการณของทานที่เกี่ยวของกับบัญชีชุดจริงและไมจริงได ทําใหประทับใจผูฟงได ที่
นําเสนอมาตรงนี้ก็จะเห็นวาในเรื่องที่ตั้งเปนหัวขอน้ันที่วา ประมวลรัษฎากรที่ดีและเปนธรรมใน
มุมมองของภาคเอกชน ดิฉันก็คงเปนภาคกลางไมใชภาคไหนเพราะวาวิชาชีพบัญชีนั้นเกี่ยวของ
กับทุกภาค เพราะฉะน้ันในหนาที่ของความเปนกลางก็คงตองมองวาประมวลรัษฎากรนั้นตอง
เปนประมวลกฎหมายที่จัดทําขึ้นมาเพื่อการจัดเก็บภาษีและนําเงินเขามาใหรัฐ ไมเชนนั้นรัฐคง
จะไมมีเงินเขามาใชจายในการบริหารประเทศ ซึ่งเปนหนาที่ของทุกฝายที่เกี่ยวของ และก็เปน
วัตถุประสงคและก็เปนหนาที่ของพวกเราทุกคนที่จะตองเสียภาษี ที่นี้ในดานของความเปนธรรม
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นั้นดิฉันคิดวาในดานนี้เกี่ยวของกับคนหลายฝาย ผูจัดเก็บภาษีตองมีความเปนธรรม หาก
เจาหนาที่ผูจัดเก็บมีทัศนะคติที่ดีตอผูเสียภาษีในเบื้องตนจะใหเกิดความเปนธรรมขึ้น ทัศนะคติ
อะไรที่จะกอใหเกิดความเปนธรรมและอะไรที่ไมสรางความเปนธรรม ก็คือวาเจาหนาที่ผูจัดเก็บ
ภาษี ถาหากมีทัศนะคติวาผูเสียภาษีนั้นหลีกเลี่ยงภาษีในเบื้องตน ถาหากยึดหลักที่วาผูเสียภาษี
ทุกคนตองการที่จะหลีกเลี่ยงในการเสียภาษีหรือหนีภาษีอยางนี้ความไมเปนธรรมก็จะเกิดขึ้นนะ
คะ เพราะฉะน้ันถาหากมองดูในแงของความสุจริตของผูที่มาเสียภาษีเปนเบื้องตนความเปน
ธรรมก็จะเกิดขึ้น ไมใชมองเปนผูรายตั้งแตตน เพราะฉะนั้นก็อยากนําเสนอในเรื่องนี้วา ถาจะ
เกิดความธรรมก็ตองมองทัศนะของผูเสียภาษีในเบื้องตนวาผูเสียภาษีมีความสุจริตเปนพื้นฐาน
นะคะ จะกอใหเกิดความเปนธรรม ในเรื่องของเอกสาร หลักฐานที่จะนํามาใชในการลงบัญชีนั้น 
อันนี้ เราก็คงจะปฏิเสธไมไดวาหลักเกณฑของหลักฐานที่กําหนดไวในประมวลนั้นตอง
ประกอบดวยอะไรจึงจะนับวาเปนหลักฐานได ในทางปฏิบัติที่จะนับไดวาเปนหลักฐานที่สามารถ
นํามาใชในการคํานวณรายได คาใชจายของเงินน้ันคอนขางยาก จึงเกิดความไมเปนธรรมขึ้น
เพราะในทางปฏิบัติเปนไปไดยากที่จะไดหลักฐานตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนดไว จึงเปน
อุปสรรคในการจัดทําทางบัญชีในการเสียภาษีเพราะวาหลักฐานเอกสารนั้นไมเปนไปอยาง
ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประมวล ทําอยางไรจึงจะทําใหหลักเกณฑที่กําหนดวา
ครบถวนเปนเอกสารเปนหลักฐานที่รับไดโดยเจาหนาที่ที่จัดเก็บภาษีนะคะ ตรงนี้มีปญหา จะ
เห็นวาใบเสร็จรับเงินจะตองมีชื่อ มีอะไรทุกอยางตามนี้ แตในทางปฏิบัติไมไดซึ่งหลักฐานนั้น จึง
ทําใหเกิดภาษีชุดจริงที่ไมจริงเกิดขึ้นมาเพราะไมไดหลักฐานนั้น เม่ือเกิดชุดจริงที่ไมจริงและ
ไมไดหลักฐานนั้นความไมเปนธรรมเกิดขึ้นทันทีเพราะวามีการจายจริงแตการจายจริงน้ันถือเปน
รายจายไมไดเพราะหลักฐานไมเปนไปตามเกณฑก็เลยหักจายไมได อันน้ีก็คือความไมเปนธรรม
ที่เกิดขึ้นและน่ันก็คือปญหาและอุปสรรคที่จะทําใหผูปฏิบัติรูสึกวาไมเปนธรรม ทั้งเกิดชุดจริงที่
เปนจริงก็เกิดปญหามาอีกวาผูจัดเก็บภาษีนั้นบอกวา รูแลววายื่นเสียภาษีมาเทานี้ มีความเปน
จริงเทานี้ แตหนวยเหนือก็บอกวาใหจัดเก็บภาษีใหไดมาก ๆ เพราะวารัฐขาดเงินเพราะฉะนั้น
หนวยเหนือก็ใชวิธีประเมิน ทั้ง ๆ ที่บัญชีชุดจริงที่เปนจริงน้ันไมไดกําไรตามนั้นหรอก ก็ถูกการ
ประเมินใหตางไปจากที่แสดงนั้น หรือขาดทุนก็บอกวาเห็นแกรัฐเถอะ จายภาษีมาบางเถอะ ก็
เกิดเรื่องทํานองนี้ขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นจะทําอยางไรเพื่อจะใหเกิดความเปนธรรม ที่ดิฉันพูดมา
นี้ก็จะเห็นวาไดเกิดความไมเปนธรรมขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง ฉะน้ันจึงเกิดมีความคิดที่จะมี
ขอเสนอแนะวาทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดความเปนธรรม ใหมีการเสียภาษีตามหนาที่ของ
พลเมือง ของประเทศที่จะตองเสีย ไมใชหนีภาษี เรื่องนี้อยากจะเรียนวาคุณสันติ บัดนี้ไดเปน
นายกสภาอุตสาหกรรมทานรูเร่ืองน้ี เพราะตั้งแต ๑๐ กวาปมานี้ดิฉันไดเปนกรรมการภาษีที่อยู
ในสภาอุตสาหกรรม พวกเราก็ไดมีการพูดคุยกันวาทําอยางไรถึงจะชวยกันแกปญหาที่นําเสนอ
มานี้ได และตอนนั้นไมมีคําวา SME คําวา SME พ่ึงมารับรูรับทราบและทําความเขาใจเมื่อไม
นานมานี้เอง ตอนนั้นที่เสนอก็มีจุดประสงคหลักที่จะแกปญหาธุรกิจที่จะตองเสียภาษีนิติบุคคลที่
เปนพวก SME นั่นแหละ เพราะหากเปนนิติบุคคลที่ไปจดทะเบียนมักจะตองทําบัญชีเสียภาษี
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กับกระทรวงพาณิชยนั้นมีประมาณ ๔ แสน ลองดูนะคะวาสวนใหญจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือ
ขนาดยอมกันทั้งน้ัน ถาคิดวากวา ๘๐% นั้นเปนธุรกิจขนาดเล็ก นั่นก็คือปญหาที่บรรยาย ๘๐% 
ของ ๔ แสน ก็ประมาณ ๓ แสนกวาแลว เพราะฉะนั้นที่ไมใช SME นั้นก็ไมมากแลว เพราะอยาง
นั้นจะทําอยางไรที่จะชวยธุรกิจสวนใหญของประเทศได ไมไดชวยไมใหเสียภาษี ดิฉันบอกแลว
วิชาชีพบัญชีเปนวิชาชีพที่เปนกลาง ทําอยางไรจะชวยใหพวกธุรกิจที่มีปญหาสวนใหญนั้นจะ
จัดทําบัญชีได เสียภาษีได เขามาอยูในฐานภาษี ซึ่งโดยหลักการแลวหากเราชวยใหเขาจัดทํา
บัญชีโดยงาย เขามาอยูในฐานภาษีก็จะทําใหรัฐจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น ทําอยางไรจึงจะไดตาม
เปาที่ตั้งไว เพราะฉะนั้นตอนที่นําเสนอคุณสันติ ก็ไดมีการนําเสนอสวนราชการวามีความคิด
นําเสนอแบบนี้ แตรูสึกวาไมผานนะคะ ดิฉันเองในสวนตัวก็ไดพูดกับผูใหญของกรมสรรพากร
หลายทาน ก็ไมผาน เพราะฉะนั้นบรรยายไปเถอะเรื่องบัญชี ทานผูใหญดังกลาวก็ไมมีความ
เขาใจในเรื่องบัญชีและบอกวาอาจารยพูดอะไร อาจารยเปนนายกวิชาชีพบัญชีก็ตองทําใหเขาทํา
บัญชีใหถูกตองสิ ทําไมมาพูดใหเขาทําบัญชีไมถูกตองมาเสียภาษีได มีความไมเขาใจกัน พอ
เขาใจแบบนี้ก็ไมสามารถเสนอความคิดได เพราะฉะน้ันก็จะมานําเสนอความคิดในวันนี้อีกครั้ง 
ดิฉันในฐานะนักบัญชีไมไดมีความตองการไมใหทําบัญชีและไมไดมีความตองการใหทําบัญชีไม
ถูกตอง ดิฉันยืนยันวาใหทําบัญชีและใหทําบัญชีใหถูกตองคือทําบัญชีชุดจริงที่เปนจริงไมใชชุด
จริงที่ไมจริง ก็จะเห็นวาที่ดิฉันนําเสนอใหทานเห็นแลวที่มีเอกสารอยู ๒ แผน วัตถุประสงคมีอยู
วาตองการใหเขามาอยูในระบบ ตองการใหมีการเสียภาษี ตองการใหรัฐมีรายไดไมนอยกวาเดิม 
ตั้งแคนี้คะ แตตองการใหเก็บภาษีไดมากกวาเดิมดวยซํ้า แตจะทําอยางไรใหคนเขามาอยูใน
ระบบ ใหเสียภาษี ใหรัฐจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น ก็มาระบุกันใหม 

 ในเรื่องของหลักฐานที่จะมาใชในการจัดเก็บตามประมวลนั้นเปนอุปสรรคเปนความ
ยุงยาก เพราะฉะนั้นจะมุงไปที่ SME แลว พอพูดถึง SME ตอนนี้ก็เร่ิมเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป
แลว โดยอยากใหมีการจัดแบงโครงสรางของ SME โดยแบงแยกเปนกลุม SME ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ และมีขอเสนอวา SME ขนาดกลางถึงใหญนั้นควรมีขอกําหนดใหมีการ
จัดทําบัญชี เพราะขนาดธุรกิจของเขามีกําลังพอที่จะจัดคนทําบัญชีได โดยไมตองถึงขนาดตอง
เปนนักบัญชีที่จบจากมหาวิทยาลัย แคปวช. ปวส. ก็รับไดแลว ควรจัดใหมีการทําบัญชี
เชนเดียวกับที่บริษัททั่วไปจัดทําอยูในปจจุบัน สําหรับ SME ขนาดเล็กหรือกลางมีขอเสนอวา
อยากจะใหมีทางเลือกไดสองทางเพราะพวกนี้ก็คงจะมีปญหาทางดานการทําบัญชี พวกขนาด
เล็กนี้ก็มักจะมีปญหาในเรื่องใบเสร็จ เพราะฉะน้ันก็อยากใหมีทางเลือกสองทาง ทางที่หน่ึงก็คือ 
(ตาม ๓.๑) ถาเขาสามารถจัดทําบัญชีไดเปนเรื่องเปนราว ถูกตองไดก็ใหทําไป คือใหจัดทําบัญชี
ใหเสียภาษีจากกําไรสุทธิตามที่กรมสรรพากรกําหนด ไมใชเปนการเสนอวิธีการที่ไมตองทํา
บัญชีนะคะ แตเปนการใหทําบัญชีรายได ดิฉันเห็นวาไมมีปญหาแลวสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก 
ขนาดยอมหรือขนาดกลาง เพราะตั้งแตกรมสรรพากรนําเสนอเรื่อง Vat ทางภาษีเขามานี้ก็ตอง
ยื่นทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ทั้งภาษีซื้อและภาษีขายแลวทําไมไมนําตรงนี้มาใชใหเกิด
ประโยชน นี่คือหลักฐาน VAT มีหลักฐานแลวจากการนํา VAT เขามาใช เพราะฉะนั้นก็คํานวณ
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จากหลักฐานทางบัญชีซื้อ VAT อันน้ีก็คือหลักฐานอีก สําหรับคาใชจาย อันไดแก เงินเดือน 
คาจาง อันนี้ก็เปนตาม ภ.ง.ด.๑ ที่ตองนําเสนอภายใน ๗ วัน อันนี้ก็เปนหลักฐานอีก คาน้ํา คา
ไฟ คาเชา พวกน้ีมีหลักฐานแนนอนเพราะวาจะตองจายใหกับหลวง คาเชาอันนี้จะตองมีการหัก
ภาษี ณ ที่จาย ก็เกิดหลักฐานขึ้นมา เพราะฉะนั้นตามขอ ๓.๒, ๓.๓ นั้นก็จะเปนคาใชจายตาม
ประเด็นน้ี พวกนี้สวนใหญไมมีหลักฐานที่เปนไปตามประมวล ตรงนี้ดิฉันมองดูวาพวกนี้สรางงบ
ทางบัญชีไดแลว เพราะมีรายได มีคาใชจาย คาใชจายก็มีหลักฐาน เงินเดือนที่จางก็มีหลักฐาน 
คาน้ําคาไฟก็มีหลักฐาน เพราะฉะนั้นเหลืออะไรท่ีเปนคาใชจายจิปาถะที่ไมมีหลักฐานตรงนี้ไม
เปนไรเพราะสามารถสรางหลักฐานได โดยทําเปนใบเบิกจายของธุรกิจขึ้นมาเองและใหผูบริหาร
ลงนาม อันนี้เปนทางเลือก ๓.๑ นั้นเปนทางเลือกที่ใหหาหลักฐานที่รับไดมา ถาเขาเลือกทางนี้
สิ่งที่คงไวเปนหลักฐานก็คือตนทุน รายได คาใชจายหลัก คาน้ํา คาไฟ สวนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไม
มีหลักฐานก็ไมมีแตทําเปนใบเบิกจายทางบัญชีที่มีผูบริหารเซ็น ถาเขาเลือกในประเด็นน้ี ในกรณี
นี้อยางนอยใหเขาตองเสียภาษีตามอัตราขั้นต่ําตามที่กรมสรรพากรกําหนด โดยไมตองคํานึงถึง
หลักฐานขอ ๓.๒, ๓.๓ แตจะชวยกรมสรรพากรอยางไร ก็คือใหกรมสรรพากรหนวยกรองมา
ชวยกรมสรรพากรในการกลั่นกรองตามขอ ๓.๑ ,๓.๒ มาชวยกรมสรรพากรในการตรวจสอบ
ตนทุนของภาษีซื้อ คาใชจายหลักอีกสองรายการ เพราะฉะนั้นถาหากมี TA มาชวย
กรมสรรพากรในการดูหลักฐานใหชัดเจนได ก็เหลือแค ๓.๒, ๓.๓ เทานั้น ตรงนี้ตองปลอยเขา
แตการปลอยน้ันก็ตองมาเสียภาษีตามอัตราต่ําสุดตามที่กรมสรรพากรกําหนด เพราะฉะนั้นจะทํา
ใหเขาสะดวกใจที่จะเขามาอยูในฐานภาษี และสะดวกใจที่จะไมถูกประเมินการเสียภาษีเพราะ
อยางนอยเขาก็ไดเสียภาษีตามอัตราที่กรมสรรพากรกําหนดไว  

ทางนี้ก็คงจะตองวิจารณกันอีกวาควรจะเปนอัตราเทาใดตามแตละประเภทธุรกิจ อันนี้
เปนหลักการที่นําเสนอ เพราะฉะนั้นถาดูตามภาพก็จะเห็นวาการทําบัญชีเพ่ือเสียภาษีนั้นงายนิด
เดียวคือ มีรายได มีตนทุนซ่ึงมีหลักฐานซึ่ง TA ก็จะรับรองตรงนั้น เงินเดือน คาน้ํา คาไฟ คาเชา 
TA รับรองตรงนั้น และก็ออกมาเปนกําไรขาดทุน ซึ่งกําไรขาดทุนตรงนี้ก็จะมาเสียภาษีสุทธิตาม
อัตราขั้นต่ําที่กรมสรรพากรกําหนด อันนี้ก็เปนความคิดที่นําเสนอเพื่อ SME ที่มีปญหาสวนใหญ 
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